

วารสาร สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2558

อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลัง (ฝั่งทิศตะวันตก) ถ.แจ้งสนิท ต.แจะแหม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-344581-2 โทรสาร : 045-344646 E-mail : passport_ubon@hotmail.com
Facebook : <http://www.facebook.com/ubonpassport>

รอบรั้วบัวแก้ว

☀️ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี



เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

ไทยแย้งนวดเกาหลี

สถานการณ์การลักลอบทำงานนวดในเกาหลีใต้ เริ่มมีหญิงไทยเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อลักลอบทำงานนวด และในช่วง 5 – 6 ปีที่ผ่านมา จำนวนหญิงไทยได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีประมาณ 50,000 คน กระจายตัวทำงานในร้านนวดจำนวน 165 แห่งที่มีชาวเกาหลีใต้เป็นเจ้าของ หญิงไทยดังกล่าวเดินทางเข้าเกาหลีใต้ โดยถือวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวซึ่งสามารถพำนักในเกาหลีใต้ได้ 90 วัน ตามความตกลงขกเว้นการตรวจลงตราระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ โดยมีนายหน้าคนไทยจัดส่งให้เดินทางมาที่ท่าเรือ และมิยาหน้ำเกาหลีใต้มารับไปอีกต่อหนึ่งโดยส่งต่อให้ร้านนวดต่างๆ ซึ่งหญิงไทยต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่นายหน้ารวมประมาณ 3,000,000 วอน/คน

ที่ผ่านมา สมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพนวดประเทศเกาหลีใต้ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าได้พยายามดำเนินการทุกทางต่อรัฐบาลเกาหลีใต้ เพื่อให้สงวนอาชีพนวดแก่ผู้พิการทางสายตา อีกทั้งเคยนำคนตาบอดจำนวน 250,000 คนทำการประท้วงอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ในการประท้วงดังกล่าวมีผู้พิการทางสายตาหลายคนใช้วิธีกระโดดน้ำฆ่าตัวตายที่แม่น้ำฮัน เพื่อแสดงเจตจำนงหากผู้พิการถูกคุกคามทางอาชีพก็จะขอตายเสียดีกว่า

อย่างไรก็ดีที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อแนะนำหญิงไทยมิให้เดินทางเข้ามาลักลอบทำงานนวดในเกาหลีใต้ เนื่องจากผิดกฎหมายและเป็นอาชีพที่สงวนไว้เฉพาะผู้พิการทางสายตาชาวเกาหลีใต้ที่ผ่านการอบรมแล้วเท่านั้น จึงสามารถถูกจับกุม เนรเทศ หรือบังคับให้ออกจากประเทศ และได้รับโทษตามกฎหมายได้รวมทั้งหญิงไทยมักประสบปัญหาต่างๆ เช่น การข่มขืน ทำร้ายร่างกาย ใช้อิทธิพลสิน เป็นต้น

สถิติการให้บริการประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2558

รายการ	จำนวนผู้มาใช้บริการ (ราย)	
	กรกฎาคม	สิงหาคม
หนังสือเดินทางประเภททั่วไป	3,132	3,179
หนังสือเดินทางประเภทราชการ	25	11
รับรองเอกสารและนิติกรณ์เอกสาร	38	69
รวม	3,195	3,799

เกร็ดความรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

ข้อควรรู้ก่อนเดินทาง : ภูมิภาคแอฟริกาใต้

ปัจจุบันได้มีคนไทยเดินทางเข้า - ออก และพำนักอาศัยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กว่า 4,000 คน การเดินทางไปยังสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ นั้น โดยปกติแล้วหลังจากที่ลงจากเครื่องบินแล้ว จะต้องไปผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ก่อนจะออกจากสนามบิน



กระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประกาศให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทุกสัญชาติ ที่ประสงค์จะเดินทางเข้า - ออก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้

1. สูติบัตรของผู้เดินทางที่ระบุชื่อบิดาและมารดา
2. หนังสือแสดงความยินยอมให้เดินทางจากบิดาและมารดา
3. สำเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา
4. ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวทั้ง 3 ฉบับจะต้องผ่านกระบวนการทางนิติกรณ

จากทางการของประเทศที่บุคคลนั้นมีสัญชาติอยู่ (สำหรับคนไทยสามารถดำเนินการรับรองเอกสารได้ที่ กองสัญชาติและนิติกรณ)

ดังนั้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางสำหรับผู้ปกครองและบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ทั้งผู้ที่กำลังจะเดินทางกลับประเทศไทย และผู้ที่ จะเดินทางไปยังสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ควรจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวให้พร้อมก่อนเดินทาง

ความเคลื่อนไหวด้านการต่างประเทศที่น่าสนใจ

เวียดนามปรับกฎเอาใจ

นักลงทุนต่างชาติถือหุ้น 100%

กฎหมายฉบับใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนมิถุนายน ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบทางการลงทุนของนักลงทุนไว้ชัดเจน โดยเฉพาะด้านเงินมัดจำระหว่างประเทศและการประเมินคุณภาพเครื่องมือเทคโนโลยี หรือข้อตกลงในการทำธุรกิจ รวมถึงระบุธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติสามารถดำเนินการได้และธุรกิจที่ถือเป็นความผิดอย่างชัดเจน ตลอดจนระบุถึงกระบวนการถือหุ้นว่าหากผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติร้อยละ 51 ขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นบริษัทที่ลงทุนโดยต่างชาติ กฎหมายยังได้ปรับปรุงการจดทะเบียนธุรกิจของผู้ประกอบการ ให้ระบุถึงข้อมูลสำคัญซึ่งรวมถึงสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กระบวนการถือหุ้น และประเภทธุรกิจในการจดทะเบียนด้วย ลดเวลาของกระบวนการจัดตั้งธุรกิจจากเดิม 45 วัน เป็น 15 วันทำการ ยกเลิกข้อบังคับบางประการสำหรับใบรับรองวิชาชีพ และเพิ่มเกณฑ์บางประการสำหรับธุรกิจที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ด้วยความคาดหวังให้เกิดอิสระทางการลงทุนต่อนักลงทุนมากยิ่งขึ้น สร้างการแข่งขันที่เท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุนท้องถิ่นกับนักลงทุนต่างชาติ และเพื่อให้กฎหมายของเวียดนามเป็นไปตามครรลองของกฎหมายนานาชาติ

เวลานี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนต่างชาติทั่วโลก ด้วยจุดเด่นของตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ถึงกว่า 90 ล้านคน ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ และแรงงานที่มีศักยภาพแต่ราคายังเกือบต่ำสุดในอาเซียนรองจากกัมพูชา ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ต่างชาติเข้าไปลงทุนในเวียดนามด้วยมูลค่าสูงถึง 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9.6 โครงการลงทุนส่วนมากอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูปภาคอสังหาริมทรัพย์ และภาคการค้าส่งและการค้าปลีก